



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า ได้ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม ตรวจสอบเวชภัณฑ์ ชุดป้องกันและอุปกรณ์ที่จำเป็น และย้ำกับผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้สสจ.ใช้ข้อมูลจาก platform ไทยชนะ และแอปฯ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ สำหรับประเมินสุขอนามัยของกิจการ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ ส่งตรวจ LAB หาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ส่วนโรงเรียนหรือสถานที่เสี่ยง หากพบผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 5 รายขึ้นไปภายในสัปดาห์เดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน ให้สอบสวนและควบคุมโรคโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thebangkokinsight

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เชิญชวนเข้าพรรษาวิถีใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพระภิกษุสงฆ์ นิกบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, mcot)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ภาครัฐยังคงสนับสนุนการจัดการชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งหลายองค์กรเริ่มมีระบบจัดการการประชุม สัมมนา และนิทรรศการที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของ สร. คือ 1.ลงทะเบียนและยืนยันคนเข้าประชุมด้วยระบบ 2. ควบคุมระบบทางเข้าออก 3.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 4.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จัดการประชุม 5.มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ 6.เว้นระยะห่างที่นั่งมากขึ้น และมาตรการเสริม คือ 1.การคัดกรองวัดไข้ 2.เหลื่อมระยะเวลา 3.ดูแลเรื่องระบบระบายอากาศ 4.มาตรการด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ไปร่วมประชุมสัมมนาควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.วางแผนก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 2.สังเกตอาการตนเอง 3.อาจต้องลงทะเบียนจองคิว ศึกษาข้อมูลสินค้าหรืองานก่อน 4.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5.ล้างมือให้บ่อยขึ้น 6.เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อลดความแออัด 7.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการสอบสวนเพิ่มเติมกรณีมีรายงานพบชาวเมียนมาติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ว่า ในจำนวนนี้มี 1 รายที่เดินทางกลับจากไทย เป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบ ณ ศูนย์กักผู้ต้องกัก อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยแถลงข่าว และดูแลรักษาตามมาตรฐานและอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ การตรวจเชื้อโดยการหาสารพันธุกรรมอาจยังพบพันธุกรรมของไวรัสได้แต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกร่างกายทำลายแล้ว ซึ่งในประเทศไทยและต่างประเทศมีการรายงานเช่นเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าไทย ว่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 เข้ามาระยะยาว ต้องเข้าสถานที่แยกกัก ส่วนกลุ่ม 2 เข้ามาระยะสั้น กำหนดตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ใน 72 ชั่วโมง และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศเสี่ยงในช่วง 14 วัน ก่อนเดินทางมายังไทย ขณะนี้ได้ตั้งแล็บและเครื่องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วประมาณ 3-4 เครื่อง ใช้เวลาเก็บตัวอย่างและรอผลไม่เกิน 2 ชั่วโมง รองรับการตรวจประมาณ 50 คนต่อวัน และได้ประสานการทำอากาศยานจัดห้องพักรอผลตรวจ นอกจากนี้ กลุ่มคนที่เข้ามายังประเทศไทยระยะสั้นจะต้องมีแอปฯ ติดตามและจัดทีมที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขติดตามด้วยเพื่อให้เดินทางในไทยตามแผนที่ส่งมาตั้งแต่แรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้มีรายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่อยู่ในกระบวนการวิจัยทดลองทั่วโลกรวม 142 รายการ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ 13 รายการ อีก 129 รายการอยู่ในกระบวนการวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ สำหรับประเทศไทยมีวัคซีนที่อยู่ในรายชื่อตามประกาศของ WHO 6 รายการ ในจำนวนนี้มีวัคซีนจาก 2 หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดคือ วัคซีนชนิด mRNA จากศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัคซีนชนิด DNA ของบ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. โดยผลการศึกษาในสัตว์ทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ และจะเริ่มวิจัยในมนุษย์ต่อไป โดย ออย.เตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้นทะเบียนและได้เข้าไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : บางกอกทูเดย์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงถึงกรณีขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า ไม่ได้ปิดกั้นประชาชน หากใครจะไปชุมนุมสามารถไปขออนุญาตชุมนุมตามพ.ร.บ.การชุมนุมได้

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า หลังจากนี้ ศบค.ชุดเล็กจะติดตามประเมินสถานการณ์รายวัน และจะประชุมทุก 7 วัน ซึ่งขณะนี้มีการ

ประเด็นข่าว

ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเกือบหมดแล้ว และในที่สุดคาดว่าจะต้องผ่อนคลายทั้งหมด ส่วนการแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ในการทำงานต้องใช้เวลา ขณะนี้กำลังถอดบทเรียน และได้แจ้งอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เตรียมร่างการแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อให้ต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, anews, js100) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย 4 ราย แอฟริกาใต้ 1 ราย ชูแดน 1 ราย คัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมิและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,059 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 62 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,179 ราย สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงานอายุตั้งแต่ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ และต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน ผนวกกับรัฐบาลได้ผ่อนคลามาตรการระยะที่ 5 ทำให้มีความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะติดเชื้อได้ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่พบว่าช่วงอายุดังกล่าวติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด จึงขอให้ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน งดนำมือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก พกแอลกอฮอล์เจลและล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด มีคนรวมกันจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์แนวหน้า

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงภาพรวมเปิดเทอมวันแรกว่า เป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่พบปัญหาการจราจร หรือปัญหาด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากสำนักการศึกษาได้จัดแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดกทม. 437 โรง ปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามแผนการจัดการเรียนรู้อิงโรงเรียนสังกัด กทม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร 2.กลุ่มกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และ 3.กลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก ได้กำกับติดตาม ให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้อื่น พร้อมสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาให้พร้อมเปิดภาคเรียน ตามแนวทางและมาตรการควบคุมโรคที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด และคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โดยกำหนดเวลาทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดเตรียมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยในโรงเรียน รวมทั้งขอให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่าง “การ์ดอย่าตก”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า รมว.การท่องเที่ยวฯ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ อนุญาตให้กีฬา 14 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ กอล์ฟ เทนนิส จักรยานยนต์ รถยนต์ แบดมินตัน สกิกเกอร์ เจ็ตสกี จักรยาน โบว์ลิ่ง และมวย จัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมเข้าชมในสนามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยศบค.พิจารณาคู่มือการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดอย่างละเอียดแล้วให้จัดการแข่งขันได้โดยไม่ต้องไม่มีผู้ชมในสนาม นอกจากนี้ ศบค. กำชับให้ทุกชนิดกีฬาต้องปฏิบัติตามคู่มือการแข่งขันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการก่อน ระหว่างแข่ง และหลังการแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกฝ่าย จากนี้ไปจะมีการประเมินผลในการจัดการแข่งขันต่อเนื่อง

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนคลามาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม พอใจการคลายล็อกเฟส 5 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม แต่สั่งเจ้าหน้าที่คุมตรวจกิจกรรมกิจการเสี่ยงทุกวัน พร้อมให้เตรียมมาตรการรับมือระบาดไว้ด้วย และขอบคุณศบค.-โรงเรียนทุกแห่ง ที่ร่วมมือเคร่งครัด 5 มาตรการสาธารณสุขสกัดโควิด 19 สำหรับประชาชนขอให้เที่ยววันหยุดยาวอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องการรวมกลุ่ม การใช้รถใช้ถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, mcot, js100)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสนามมวยและฟุตบอลลีก ว่า ศบค.มีกระบวนการขั้นตอนที่จะผ่อนคลาเป็นลำดับอยู่แล้ว ทั้งนี้ ได้ส่งข้อเรียกร้องไปยังกรมควบคุมโรคให้หาวิธี โดยสธ.จะต้องให้เหตุผลสนับสนุนว่าจะต้องเกิดความปลอดภัย แต่รายละเอียดจะต้องรอจากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ส่วนวันแรกที่ประกาศคลายล็อกให้เปิดสถานบันเทิง ได้ให้คำแนะนำทุกอย่างแล้ว และสำคัญที่สุดคือการรักษาระยะห่าง โดยเฉพาะเวลาสังสรรค์ ต้องห้ามใช้แก้วเครื่องดื่มรวมกัน ห้ามใช้มือเปล่าหยิบน้ำแข็ง หากพบว่ามีกิจกรรมกิจการใดมีการแพร่เชื้อ จะสั่งปิดทันทีตามมติและความเห็นของ ศบค.

2.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. เผยถึงความคืบหน้าการจับคู่เดินทางระหว่างประเทศ ว่า ขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ร่างไว้หมดแล้ว แต่ไม่อยากจับคู่กับประเทศที่ยังมีการระบาดอยู่ แต่ถ้าตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในส่วนของนักธุรกิจก็สามารถทำเรื่องมาเป็นกรณีได้ แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต้องรอให้เกิดความมั่นใจก่อนว่ามีความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศดีขึ้นไม่พบการป่วยในประเทศ

ประเด็นข่าว

มากกว่า 30 วัน มีผลให้มาตรการเปิดประเทศเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น เน้นในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศ สังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มแขกของรัฐบาล นักการทูต นักธุรกิจ ครอบครัว 3 ประเทศและ 1 เขตปกครองพิเศษ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเฝ้าระวังโรคได้ดี และรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางมารับการรักษาในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีระบบเฝ้าระวังที่แตกต่างกันออกไป

3.ประชาชนแห่งเดียวสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationtv

-เฟซบุ๊กเพจ “มหานคร at ตรัง คำคืนแห่งมิตรภาพ” โพสต์คลิปนักเที่ยวจำนวนมากกำลังต่อแถววัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการผับ บาร์ ส่วนบรรยากาศข้างในร้านแต่ละโต๊ะมีการกางแผ่นพลาสติกกั้นระหว่างกัน และเว้นระยะห่างที่นั่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-อาบอบนวด “ชาวยุริ” จ.เชียงใหม่ เปิดบริการวันแรก หมอนวดหมดตัวตั้งแต่ช่วงเย็น ลูกค้าต้องนั่งรอ ขณะที่ร้านอาหาร “ก๊วยวิว” เปิดให้เล่นดนตรีสดวันแรก ลูกค้าจองโต๊ะนั่งเต็ม มีการจัดฉากกั้นระหว่างเวทีและโต๊ะลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, คอลัมน์ ข่าวสั้น, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, xinhuaathai, JS100, เนชั่นสุดสัปดาห์, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, อีไฟแนนซ์ไทย)

-สหภาพยุโรป เริ่มผ่อนคลายมาตรการ โดยจะเปิดพรมแดนให้ 15 ชาติตั้งแต่แอลจีเรียไปจนถึงอูรุกวัย สามารถเดินทางเข้าอียูได้เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

-สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อาจสูงกว่า 100,000 คนต่อวัน หากการระบาดยังคงมีแนวโน้มเช่นปัจจุบัน ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เกือบ 40,000 คนทุกวัน ประมาณ 50% มาจาก 4 รัฐ คือ ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และแอริโซนา ผลการศึกษาวิจัยของ ม.ฮาร์วาร์ด พบการระบาดใหม่ของไวรัสโควิด19 ในปักกิ่งมาจากสายพันธุ์ในเอเชีย ที่อาจมีต้นกำเนิดในเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,148 ราย สะสม 604,641 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 434 ราย เสียชีวิตสะสม 17,834 ราย

-นิวซีแลนด์ รัฐมนตรีสาธารณสุขยื่นหนังสือลาออก หลังจากฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง

-ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 100 ราย สูงที่สุดของกรุงโตเกียวนับตั้งแต่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

-ออสเตรเลีย ตั้งด่านตรวจสกัดโควิด19 ในแถบขานเมืองนครเมลเบิร์น

-อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,385 ราย ติดเชื้อสะสม 57,770 ราย และเสียชีวิต 2,934 ราย

-เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลให้เปิดย่านโคมแดง ย่านค้าบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายในกรุงอัมสเตอร์ดัม

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 10,609,643 ราย เสียชีวิต 514,448 ราย รักษาหายแล้ว 5,817,869 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงที่สุดกว่า 52,000 ราย ติดเชื้อสะสม 2,727,996 ราย เสียชีวิต 130,123 ราย บราซิล ติดเชื้อเพิ่ม 44,884 ราย ติดเชื้อสะสม 1,408,485 ราย เสียชีวิต 59,656 ราย รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 654,405 ราย เสียชีวิต 9,536 ราย อินเดีย ติดเชื้อสะสม 586,956 ราย เสียชีวิต 17,417 ราย อังกฤษ ติดเชื้อสะสม 312,654 ราย เสียชีวิต 43,730 ราย ผู้เสียชีวิตทั่วโลก 518,046 ราย โดยบราซิลเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีผู้เสียชีวิตเกินหลักพัน คือ 1,057 ราย ยอดสะสม 60,713 ราย

พนักงานเวชสถิติร้องบรรจุรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน

-ชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติ กว่า 250 คน นำโดย นายภุชชณะ สร้อยสตัย ประธานชมรมฯ และนางธีรนันท์ จันทร์มานนท์ เลขา ชมรมฯ รวมตัวกันที่ส.ป.สธ. เรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ 660 ตำแหน่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มแรกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติใกล้ชิดผู้ป่วยในการคัดกรองโควิด-19 เก็บข้อมูลส่งรพ. และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สะท้อนคุณภาพของรพ. มาตรการรักษาพยาบาล

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รช.สธ. รับปากว่า จะเร่งช่วยเหลือเยียวยา เบื้องต้นจะมีการแต่งตั้งคกก.มาดูแล 1 ชุด หลังจากมีหลายวิชาชีพร้องเรียนขอให้ได้รับการบรรจุ ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องทำตามระเบียบและกรอบกฎหมาย แต่อยากชี้แจงทำความเข้าใจว่า มีผู้ต้องการได้รับการบรรจุมากถึง 200,000 คน แต่สามารถบรรจุได้เพียง 45,000 คนเท่านั้น ขอให้ทุกฝ่ายเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกัน ขอระยะเวลาตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ประกาศแพทยสภาหน้าที่ผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การออกประกาศแพทยสภา เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ข้อ ว่า อาจมีการตีความผิด ยืนยันว่า ประกาศดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นคำแนะนำและขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค โดยข้อ 2 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริง ก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและคนที่อยู่ใกล้ชิด ส่วนข้อ 10 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวผู้ป่วยเอง ในบางกรณีหากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่น อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ อาจทำให้เกิดการตีความและเข้าใจผิดว่า ถ้าไม่ทำตามจะมีบทลงโทษ ยืนยันว่าแพทยสภาเป็นห่วงว่าหากมีการกระทำ เช่น ตีกันในรพ.แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาล อุบัติการณ์

ประเด็นข่าว

การแพทย์ จะมีกฎหมายอื่นๆ กำกับอยู่ โดยประกาศฉบับนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาตีความทางการแพทย์ เพราะไม่ได้ใช้คำว่า “ต้องปฏิบัติ” แต่ใช้คำว่า “พึงปฏิบัติ” และไม่มีผลต่อการพิจารณาตีความทางการแพทย์ เป็นเพียงประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้ผลในการรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตัวผู้ป่วยเอง และเพื่อสังคม

คลินิกบัตรทองทุจริตค่าตรวจโรคเรื้อรัง

สื่อที่นำเสนอ : thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชี้แจงระหว่างการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 หลังจาก ส.ส. พรรคเพื่อไทยอภิปรายประเด็นทุจริตเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น ตรวจน้ำตาลในเลือด กับคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ว่า ได้รับข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริง และสปสช.รับทราบปัญหานี้แล้วพบข้อไปในทางทุจริตเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ให้บริการจริง ขณะนี้หยุดการชำระเงินให้สถานพยาบาล 18 แห่ง และหยุดชำระหนึ่งงวดต่าง ๆ พร้อมเรียกคืนหนี้จากคลินิกเหล่านี้ และขณะนี้ได้รับเงินคืนบ้างแล้ว การกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริตในการเบิกเงิน จึงจะยกเลิกใบประกอบโรคศิลปะที่ให้คลินิก 18 แห่ง พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบ 100 % ซึ่งการดำเนินการของ สปสช.เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ลดความแออัดในการเข้ารับบริการสถานพยาบาลรัฐ

เตือนการรับจ้างอัมมัญญ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thaipbs, thaiquote, เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, thailandplus

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนหญิงไทยรับจ้างอัมมัญญในประเทศที่ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หากเจ็บป่วยจากการตั้งครรภ์แทนจะไม่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือหากเด็กพิการอาจเกิดการทอดทิ้งเด็กได้ โดยกรณีหญิงที่ขายไข่ จะถูกฉีดยาเร่งไข่ในปริมาณมาก ทำให้เสี่ยงเกิดการคั่งของน้ำในช่องท้อง หัวใจล้มเหลว ถึงขั้นเสียชีวิต และอาจเกิดการตกเลือดหรือการอักเสบติดเชื้อจนไม่สามารถมีบุตรได้ในอนาคต ส่วนหญิงที่รับจ้างอัมมัญญ จะมีการใส่ตัวอ่อนในปริมาณมาก เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ตกเลือด ครรภ์เป็นพิษ มดลูกแตกและเสียชีวิตได้ การตั้งครรภ์แทนจึงต้องทำในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งมี 100 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (<https://mrd-hss.moph.go.th/>) โดยปัจจุบันพิจารณาอนุญาตให้ตั้งครรภ์แทนแล้ว 344 ราย

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thebangkokinsight, bluechipthai, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนใช้รถใช้ถนนกัลมิลลาล่าเนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างปลอดภัย ยึดหลัก 5 วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่รับประทานยาที่ทำให้ง่วง ทั้งก่อนและขณะขับรถ 2.พักผ่อนให้เพียงพอ 3.ตรวจเช็คยานพาหนะ อาทิ ลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ระบบเบรก 4.คาดเข็มขัดนิรภัย/สวมหมวกนิรภัย และขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และ 5.ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมี 5 วิธีแก้ง่วงระหว่างเดินทาง ได้แก่ 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของทานเล่น เช่น ลูกอม หมากฝรั่ง ช่วยคลายหิวและทำให้ร่างกายตื่นตัว 3.สร้างความสดชื่นโดยปรับความเย็นแอร์รถหรือเร่งพัดลมแรงขึ้น หรือลดกระจกกลางเพื่อรับอากาศจากภายนอกบ้าง เตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้า 4.เปิดเพลงฟัง และ 5.ขยับร่างกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถช่วยลดการเมื่อยล้า

ประชุมคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ผจก.ออนไลน์ 360 องศา, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, New18, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนสุดสัปดาห์, innews, mcot, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์, thestandard, workpointtoday, thailandplus, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, tnnthailand)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีการขายเครื่องดื่มในสื่อออนไลน์มากขึ้น มีโปรโมชันพิเศษและจัดส่งถึงบ้านโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เวลา และสถานที่ ทำให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพราะตรวจสอบยอดขายยาก

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อยกเว้นของประกาศฯ ฉบับนี้ ในอนาคตร้านค้า ร้านอาหารอาจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้บริการภายในร้าน มีการสั่งเครื่องดื่มผ่านทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ถือว่าเป็นความผิด เนื่องจากเป็นการซื้อขายโดยตรงไม่ได้ผ่านระบบออนไลน์

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สคอ. กล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ จะปรับปรุงถ้อยคำและเสนอร่างไปยังสำนักนายกฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 90 วัน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค.ของทุกปี โดยปีนี้ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ประชาชนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้

ประเด็นข่าว

ห่างไกล COVID-19 เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมในสถานที่สาธารณะบ่อยๆ นอกจากนี้ ได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ นางประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.นาเกตู อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และผู้ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี